



Ngày 22 tháng 1 năm 2025

Các gia đình của Sở Giáo dục DC (DCPS) thân mến,

Một năm trước, DCPS đã đưa ra kế hoạch chiến lược 5 năm, cam kết đảm bảo học sinh giỏi về mặt toán học, đọc và viết thành thạo ở tất cả các cấp lớp và được chuẩn bị cho thành công sau trung học. Dữ liệu đánh giá học sinh là một nguồn tài nguyên quan trọng để đạt được những mục tiêu này — mà DCPS sử dụng để cung cấp thông tin cho đào tạo nhà giáo dục và cung cấp các nguồn lực hỗ trợ học tập của học sinh.

**Để duy trì tính hợp lệ và độ tin cậy của dữ liệu kiểm tra, Văn phòng Giám đốc Giáo dục Tiểu bang (OSSE) yêu cầu tất cả các đánh giá của học sinh phải được thực hiện trực tiếp.** Học sinh có thể được miễn kiểm tra trực tiếp với miễn trừ y tế được OSSE phê duyệt, nếu họ là một phần của Chương trình Giáo dục Cá nhân hóa (IEP) hoặc nếu họ là người học tiếng Anh.

Mặc dù mỗi trường sẽ xác định ngày kiểm tra chính xác, nhưng học sinh sẽ thực hiện các bài đánh giá sau vào mùa xuân năm 2025:

- **Đánh giá Toàn diện về Tiến bộ Giáo dục của Đặc khu Columbia (DC CAPE):**  
Ngày 31 tháng 3 đến ngày 23 tháng 5 năm 2025  
*Học sinh các cấp lớp 3–8 và học sinh trung học theo học Đại số I / II, Hình học và Tiếng Anh I / II sẽ tham gia Đánh giá DC CAPE.*
- **Khoa học DC:** 31 tháng 3 đến 23 tháng 5, 2025  
*Đánh giá Khoa học DC được thực hiện cho học sinh lớp 5 và lớp 8 và học sinh học trung học.*

Học sinh được OSSE chấp thuận để thực hiện các bài đánh giá thay thế và đánh giá trình độ tiếng Anh sẽ thực hiện (các) bài đánh giá thích hợp vào mùa xuân năm 2025:

- ACCESS (kiểm tra trình độ ngôn ngữ): 10 tháng 2 đến 21 tháng 3, 2025
- Bản đồ học tập động (DLM): Từ 10 tháng 3 đến 25 tháng 4, 2025 (đánh giá thay thế cho khoa học)
- Đánh giá thay thế đa tiểu bang (MSAA): 10 tháng 3 đến 25 tháng 4, 2025 (đánh giá thay thế cho toán hoặc đọc viết)

Đánh giá và thành công trong học tập của con quý vị bắt đầu ở nhà. Vui lòng giúp trao quyền cho học sinh của quý vị bằng cách đảm bảo các em đi học mỗi ngày và sử dụng các tài nguyên đánh giá từ [osse.dc.gov/assessments](https://osse.dc.gov/assessments), bao gồm [các bài ôn luyện kiểm tra](#) và các [tài nguyên hữu ích](#) khác.

Vui lòng liên hệ với trường nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào. Chúc quý vị và con của quý vị may mắn nhất trong mùa đánh giá này và trong suốt năm học 2024-2025!

Trong quan hệ đối tác,

Lewis D. Ferebee, Ed.D.  
Giám đốc, Sở Giáo dục DC